

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมีนวัตกรรม)



ศาสตราจารย์ ดร.มาซาโยชิ โอโกโอะ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๙๐ อายุ ๖๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ณ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเป็นประธานกรรมการบริหารของ SMART SPHERES WORKSHOP Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในงานวิชาการด้านพอลิเมอร์ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากกว่า ๔๐๐ เรื่อง โดยมีค่า H-Index เท่ากับ 49 (Google Scholar) และมีสิทธิบัตรมากกว่า ๔๐ เรื่อง ท่านได้รับรางวัลมากมาย โดยเฉพาะรางวัลสำคัญๆ ด้านพอลิเมอร์และสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น เช่น นักเคมีรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในจังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นักพอลิเมอร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ผลงานด้านสังคม เนื่องจากท่านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ จึงได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการต่างๆ ทั่วโลก โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่สะสมมาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพทางด้านพอลิเมอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการทำวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดมา ทั้งในด้านการให้คำปรึกษาและสนับสนุนทุนวิจัย รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น และให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการทำผลงานวิจัยและการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโกเบ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตผลงาน เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ในแวดวงวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งยังได้รับรางวัลทางวิชาการต่างๆ มากมาย จนเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมีนวัตกรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป